



๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง การเตรียมการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ต่าง ๆ

เรียน รอง-นรม., กระทรวง กรม และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์วางระเบิดที่อำเภอเมืองสงขลาและอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ทำให้ประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บ ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ และเอกชนได้รับความเสียหายเป็นอันมาก นั้น แสดงให้เห็นว่าปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนรุนแรงมากกว่าที่หลายฝ่ายเข้าใจ แม้รัฐบาลจะได้เร่งดำเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งได้มีนโยบายสร้างความปรองดองและใช้แนวทางสันติวิธีในการคลี่คลายปัญหาและสร้างบรรยากาศของความสามัคคีของคนในชาติแล้วก็ตาม แต่กลุ่มคนที่ก่อเหตุดังกล่าวก็ยังคงที่จะลอบก่อเหตุร้ายเท่าที่ผ่านมการดำเนินการป้องกันปัญหาดังกล่าวของหน่วยงานต่าง ๆ มีลักษณะตั้งรับและปฏิบัติตามความเคยชิน ขาดความเข้มงวดจริงจัง ทำให้ก่อเหตุได้ง่าย จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งถือปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ (law enforcement) อย่างถูกต้อง เคร่งครัด และจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย

๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก ชิตชัย วรรณสฤติย์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับไปประสานสั่งการให้สถานที่ราชการ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ยังไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มีความอ่อนไหวต่อการก่อเหตุร้าย ซึ่งจะสร้างความเสียหายและสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน เช่น สนามบิน สถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นต้น จัดให้มีห้องควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยที่มีโทรทัศน์วงจรปิดควบคุมตรวจตราเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสถานที่ได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง และหากตรวจพบสิ่งผิดปกติต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อเข้าตรวจสอบได้ทันที ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยอนุมัติในหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีกรณีพิเศษได้ตามความจำเป็น

๓. ให้กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของ หรือผู้ประกอบการ ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงและอ่อนไหวต่อการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ เช่น ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาล เป็นต้น ได้ดำเนินการให้มีระบบรักษาความปลอดภัย เช่นเดียวกับข้อ ๒ โดยในส่วนภูมิภาคให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งประสานและขอความร่วมมือจากภาคเอกชนเพื่อดำเนินการดังกล่าวต่อไปโดยเร็ว

๔. ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก ชิตชัย วรรณสถิตย์) รับไปพิจารณาร่วมกับ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากำหนดหรือปรับปรุงแนวทางมาตรการ ตลอดจนกฎระเบียบในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการนำเข้า ครอบครอง และการนำไปใช้ซึ่งสาร และวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำไปประกอบเป็นวัตถุระเบิด ให้เหมาะสม รัดกุม แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรี โดยเร็ว

๕. ให้กระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับไปพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพกพาอาวุธ และประเภทอาวุธประจำตัวของทหารและตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตชุมชนให้เหมาะสม โดยควรปรับเปลี่ยนประเภทอาวุธปืนกลประจำตัวจากที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเหมาะสมสำหรับใช้ในสนามรบให้มีขนาดเล็กลง พกพาสะดวก มิดชิด แต่มีสมรรถนะการใช้งานใกล้เคียงกับของเดิม

๖. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ สิทธิประโยชน์ ทั้งแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความเดือดร้อน บาดเจ็บ และเสียชีวิต จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประสานหารือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

๗. ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ) เป็นเจ้าภาพ รับผิดชอบและประสานงานในการจัดระบบและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในเชิงรุก โดยให้หน่วยงานด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ของรัฐให้การสนับสนุน โดยประสานหารือรองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก ชิตชัย วรรณสถิตย์)

๘. ให้รัฐมนตรีทุกท่านกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนให้ถูกต้อง ตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยในส่วนกลาง ผู้ให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนได้ ควรเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในระดับหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น ส่วนในภูมิภาคให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปพิจารณา แนวปฏิบัติในการให้สัมภาษณ์และให้ข่าวสารกรณีเกิดเหตุการณ์สำคัญ หรือภาวะวิกฤติ แล้วแจ้งกำชับให้ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔-๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔ L3-49-48/014